

แบบสรุปผลการเยี่ยมชมตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวงฯ	ศพก.เครือข่าย การเลี้ยงปลาในบ่อ	หมู่ 9 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย	ไม่มีการสร้างทีมวิทยากร สมาชิกกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ	สร้างการรับรู้และอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจการบริหารจัดการกลุ่ม ให้เห็นความสำคัญ	ควรมีการจัดทีมวิทยากรตามความรู้ความสามารถ
	แปลงใหญ่	หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่	ไม่มีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมกลุ่ม	สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญของการผลิตสารชีวภัณฑ์ และร่วมกับสมาชิกวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่เมื่อเกิดโรคและแมลงระบาด
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 1-10 ตำบลมหาพราหมณ์	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง	ควรมีการใช้คนกลไกของศพจ.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคและแมลง
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 3 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ YSF	ขนาดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมมีขนาดเล็ก แต่ทำหลายกิจกรรม ไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่	ให้คำแนะนำเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดวางกิจกรรม ให้เป็นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการจัดการดูแล	ควรมีการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำกิจกรรม
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย	ติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย	เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์	ควรหาจุดจำหน่ายเพิ่ม เพื่อรองรับสินค้าในพื้นที่
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการเก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	หมู่ 1-9 ตำบลกบเจา	เยี่ยมชมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	แนะนำการใช้งาน FARM BOOK เกษตรกรส่วนใหญ่อายุเยอะ และไม่มี Smart phone	ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ให้อาสาสมัครเกษตรกรเป็นแกนหลักในการขึ้นทะเบียน	ควรมีการประชาสัมพันธ์เกษตรกร รวมถึงลูกหลานเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Farmbook
งานปกติ	กลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ	หมู่ 1-4 ตำบลบางหลวงโตด	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง	แนะนำเกษตรกรให้แนวทางการดำเนินกิจกรรม และช่องทางจัดจำหน่าย	ควรมีการสนับสนุนติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
	แผนธุรกิจเกษตรของเกษตรกร	หมู่ 8 ตำบลกบเจา	ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	อธิบายขั้นตอนวิธีในการจัดทำแผนฯ ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำแผนฯ	ควรมีการแนะนำขั้นตอนวิธีการทำอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง
	งานทะเบียนเกษตรกร	พื้นที่ 16 ตำบล ของอำเภอบางบาล	ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยระบบ FARM BOOK	เกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะและไม่มีโทรศัพท์มือถือ	ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการปรับปรุง FARM BOOK แก่อาสาสมัครเกษตรกร	ส่งเสริมให้ออกม. ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน FARM BOOK เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

ลงชื่อ.....

(นางศิริ ตรีบรรค)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอวังน้อย รักษาราชการแทน  
เกษตรอำเภอบางบาล

